

Số: 41-NQ/ĐUSTC

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Đảng bộ Sở Tài chính họp đánh giá công tác xây dựng Đảng và thống nhất ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, như sau:

I. Tình hình hoạt động những tháng đầu năm 2019

Những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chi bộ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn đảng viên, công chức viết cam kết rèn luyện phấn đấu năm 2019, cụ thể là nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác và cùng tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, chăm lo đời sống, tinh thần cho đảng viên, công chức.

Đánh giá chung: Đảng viên và quần chúng đều nhận thức và chấp hành tốt chính sách pháp luật, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tích cực lao động, học tập và làm theo tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số mặt công tác vẫn còn hạn chế như: Một vài trường hợp chất lượng giải quyết công việc chưa cao, tiến độ chưa đạt yêu cầu, việc triển khai học tập chuyên đề ở chi bộ đôi lúc còn chậm, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời.

II. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên và quần chúng; chú trọng quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,

Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 109-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong đảng viên và quần chúng để kịp thời xử lý, định hướng tư tưởng; tăng cường công tác phản tuyên truyền, kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng; 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đều có kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng.

2. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Cấp ủy thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả học tập của đảng viên và quần chúng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ, tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% đảng viên và quần chúng đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019 và không có trường hợp vi phạm nội dung đã đăng ký.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, theo đó, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Bám sát chương trình, kế hoạch của ngành, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả bằng các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

5. Các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 22/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của


Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết này được triển khai đến các chi bộ để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối Các cơ quan (đề b/c);
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- BCH Công đoàn;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: Đảng vụ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Chung Thanh Tâm